



Nghiên cứu của Fides cho thấy 13 nhà truyền giáo bị giết trong năm 2024

Thanh Quảng sdb - (Tin Vatican - Francesca Merlo)

Một nghiên cứu hàng năm của Thông tấn Fides cho hay về cái chết của 13 nhà truyền giáo Công giáo trong năm 2024, nêu bật những nguy hiểm mà những nhà truyền giáo làm việc ở các khu vực bạo lực, nghèo đói và tham nhũng hoành hành phải đối diện.

Hàng năm, một báo cáo của Thông tấn xã Fides, một dịch vụ của Hội Truyền giáo Giáo hoàng, trình bày những câu chuyện về các nhà truyền giáo và nhân viên làm mục vụ đã bị sát hại trên khắp thế giới. Năm 2024 sắp kết thúc, báo cáo năm nay nêu bật cái chết thương tâm của 13 nhà truyền giáo Công giáo, bao gồm tám linh mục và năm giáo dân: những người nam nữ đã dâng hiến cuộc đời mình để phục vụ các cộng đồng dễ bị tổn thương, thường ở những khu vực đầy rẫy bạo lực, nghèo đói và bất công xã hội.

Báo cáo mở rộng từ ngữ "truyền giáo", để bao gồm tất cả những người Công giáo tham gia vào công tác mục vụ đã bị giết trong khi sống và truyền bá đức tin của họ, bất kể cái chết của họ có đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt về tử đạo hay không.

Một vấn nạn toàn cầu

Bài báo cũng lưu ý rằng hai châu lục nguy hiểm nhất đối với công tác truyền giáo là Châu Phi và Nam Mỹ, với năm ca tử vong được ghi nhận ở mỗi châu lục.



Tại Châu Phi, các quốc gia bị ảnh hưởng bao gồm Burkina Faso, Cameroon, Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Phi.

Tại Nam Mỹ, Colombia, Ecuador, Mexico và Brazil là những quốc gia mà các nhà truyền giáo bị giết.



Báo cáo cũng đề cập đến hai ca tử vong ở Châu Âu: ở Ba Lan và Tây Ban Nha. Sự phân bố rộng rãi về mặt địa lý của tình trạng bạo lực chống lại các nhà truyền giáo làm nổi bật những rủi ro ngày càng tăng mà những người tận hiến cho công cuộc đức tin phải đối diện ngay cả ở những khu vực được coi là tương đối yên ổn.

Đấu tranh cho công lý xã hội và chấm dứt tham nhũng

Trong số những người được tưởng nhớ là:

- Edmond Bahati Monja, một nhà báo và điều phối viên của Đài phát thanh Maria ở Goma, Cộng hòa Dân chủ Congo, người đã bị bắn chết khi đang điều tra về tình trạng bạo lực của các nhóm vũ trang ở Khu vực Bắc Kivu. Cái chết của ngài là một phần trong cuộc đấu tranh đang diễn ra của những người lên tiếng chống lại sự bất công ở các khu vực bị chiến tranh tàn phá.

- Một người khác bị giết là Juan Antonio López, một nhà truyền giáo giáo dân ở Honduras, người đã bị sát hại sau khi lên án tình trạng tham nhũng

và mỗi liên hệ ngày càng gia tăng giữa chính quyền địa phương và các tổ chức tội phạm.

“Thiên Chúa vẫn tiếp tục làm phép lạ qua họ”

Kể từ năm 2000, Thông tấn Fides đã ghi nhận 608 nhà truyền giáo và nhân viên mục vụ đã bị giết trên toàn thế giới. Đức Giáo hoàng Phanxicô thường nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa của những hy sinh của họ. Khi suy ngẫm về lễ Thánh Stephen, ĐTC nói: “Hạt giống hy sinh của họ, dường như đã chết, nảy mầm và đơm hoa kết trái. Thiên Chúa vẫn tiếp tục làm phép lạ qua họ, thay đổi trái tim và cứu rỗi những người thế hôm nay.”

